



ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๗๗๖๕

ถึง ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งสำเนาประกาศจัดสรร  
เงินรายได้มหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนา  
มหาวิทยาลัยในอัตรากองทุนละไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และกองทุนเพื่อการวิจัยในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของวงเงิน  
งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกองทุนจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอ  
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต่อไป



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๕-๓๗๓๓ ต่อ ๖๖๑๒



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอออกประกาศจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยในอัตรากองทุนไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และกองทุนเพื่อการวิจัยในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกองทุนจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุม  
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔  
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๒ การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(กองนโยบายและแผน)

สรุปเรื่อง

สืบเนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อสังเกตต่อการจัดสรร  
งบประมาณสมทบเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรตามอัตราร้อยละที่กำหนด โดยเมื่อจัดสรรเงิน  
เข้ากองทุนแล้ว กองทุนจึงจะจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งต่ำกว่าเงินที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งผลการใช้จ่าย  
ก็ยังคงต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินอีก ทำให้กองทุนมีเงินเหลือจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายให้แก้ไขวิธีการจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุน  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้จัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนา  
นักศึกษา และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยในอัตรากองทุนละไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และกองทุนเพื่อการวิจัย  
ในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี โดยกองทุนจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน  
เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่สามารถ  
จัดสรรได้ จึงขอเสนอให้คงอัตรากองทุนสมทบเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุน  
พัฒนามหาวิทยาลัยในอัตรากองทุนละไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และกองทุนเพื่อการวิจัยในอัตราร้อยละ ๑.๕  
ของวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีโดยกองทุนจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอขอรับการจัดสรร  
งบประมาณ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

แผน-ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗

## การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้สมทบ เข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในอัตรากองทุนละไม่เกิน ร้อยละ ๐.๕ และกองทุนเพื่อการวิจัยในอัตราร้อยละ ๑.๕ และมอบกองนโยบายและแผน จัดทำประกาศ การจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุน ๔ กองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นฉบับเดียว

## ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุน ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังเสนอ และมอบกองนโยบายและแผน จัดทำประกาศ การจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุน ๔ กองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นฉบับเดียว

## มติที่ประชุม

- เห็นชอบกรอบจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเสนอและขอให้ผู้บริหารกองทุนนำเสนอแผนให้สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ให้ผู้บริหารกองทุนนำเสนอแผนการใช้จ่ายเงินสะสมกองทุน โดยมีการจัดทำ การวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งควรทำควบคู่กับการขอจัดสรรใช้เงินกองทุนในปีต่อไป

ดร. พวงนาค

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค)  
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการด้านการคลัง  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินรายได้